

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đến nay, CLB Lê Quý Đôn có cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của CLB, tạo điều kiện tốt cho hội viên đến nghe thông tin thời sự, chính sách, truy cập thông tin, đọc báo, tập luyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Trước tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, CLB luôn chú trọng cung cấp thông tin thời sự chính trị, định hướng về nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hàng năm, vào dịp năm mới, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, hội viên CLB, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm trước, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu của năm sau và những định hướng lớn của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các học giả, nhà nghiên cứu, báo cáo viên có kinh nghiệm cũng đến nói chuyện về đường lối đối ngoại của Đảng, tình hình thế giới, trong nước, tình hình biển, đảo... từ đó giúp cán bộ, hội viên kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin thời sự chính trị trong nước và quốc tế.

Hầu hết hội viên CLB Lê Quý Đôn đều tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. CLB hiện có trên 30 hội viên là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội đặc thù, xã hội nghề nghiệp, xã hội tự nguyện của tỉnh và thành phố Thái Bình; 12 hội viên là người đứng đầu các hiệp hội, hội viên sản xuất,

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Lê Quý Đôn đã thành lập 42 năm và luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh. Được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động của CLB đã để lại những dấu ấn tốt đẹp. CLB thực sự là mái nhà chung của cán bộ hưu trung cao cấp, tập hợp nhau cùng rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên và tổ chức các hoạt động tình nghĩa.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Lê Quý Đôn.

kinh doanh giỏi; trên 50 hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, trong đó có 15 hội viên là bí thư chi bộ khu dân cư từ 11 năm đến 20 năm. Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên,

hàng quý, CLB chủ động mời các lương y, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, con em Thái Bình thành đạt đến thăm và giao lưu với hội viên; hàng năm tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan, du lịch tạo sự thoải mái

về tinh thần, tăng sự hiểu biết về quê hương đất nước. Để giúp hội viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh đoàn kết, ngay từ ngày đầu thành lập, CLB đã tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt

động thể dục thể thao. CLB câu lông có trên 50 hội viên; các bộ môn bóng bàn, bi-a, cờ tướng, tổ tôm, bơi... mỗi bộ môn có từ 15 - 30 hội viên, cộng tác viên. Hàng ngày có rất đông hội viên đến chơi cầu lông, bi-a, tổ tôm, bóng bàn, cờ tướng; mùa hè, CLB tổ chức cho hội viên bơi lội. Trong các dịp lễ lớn, ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, CLB đều tổ chức cho hội viên đồng diễn bài Thái cực trường sinh đạo với 128 động tác, thi đấu giao lưu các bộ môn trong nội bộ, ngoài ra còn cử hội viên tham gia các giải phong trào của tỉnh, giao lưu với các địa phương và các tỉnh bạn. CLB thơ có trên 35 hội viên sinh hoạt định kỳ vào ngày 8 hàng tháng, tổ chức đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ, thi thơ, giao lưu thơ với nội dung phong phú, đa dạng. Hàng năm, CLB tập hợp in thơ trong nội bộ, chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 CLB thơ đã xuất bản tập thơ "Bên sông Trà Lý". Hiện nay, đội văn nghệ của CLB tập hợp nhiều nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú của tỉnh, các lực lượng vũ trang thường xuyên biểu diễn, giao lưu văn nghệ trong các dịp sinh hoạt, kỷ niệm của CLB. Hàng năm, CLB cũng tổ chức cho hội viên

xem phim tư liệu, nghe nói chuyện về văn học nghệ thuật với nhiều nội dung phong phú, bổ ích. Từ các hoạt động trên đã góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

CLB cố gắng tổ chức các hoạt động để thu hút hội viên, tạo điều kiện cho hội viên tham gia tập luyện, giao lưu góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần và tuổi thọ. 15 tổ địa bàn trực thuộc đã thực hiện tốt vai trò quản lý hội viên, cầu nối giữa hội viên với CLB. 5 năm qua đã giới thiệu thẩm định đề nghị Ban chủ nhiệm CLB kết nạp trên 70 hội viên mới đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Các tổ địa bàn thay mặt CLB thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau trên 500 lượt, phúng viếng, tiễn đưa trên 60 hội viên và trên 80 thân nhân hội viên qua đời, chuyển quà mừng thọ, chúc thọ hàng năm của CLB đến 112 hội viên cao niên. Các tổ địa bàn luôn tạo niềm tin, đoàn kết, đồng thuận, gần bó, sẻ chia trong lòng hội viên, đồng hành với các phong trào của địa phương nơi cư trú. Tiêu biểu như các tổ địa bàn Hoàng Diệu, Phú Khánh, Tiên Phong, Kỳ Bá 1A...

Có được kết quả trên trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và doanh nhân trong tỉnh; nỗ lực vượt bậc của cán bộ, hội viên trong thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng", đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ

cán bộ chủ chốt CLB.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do các thành viên Ban chủ nhiệm CLB tuổi cao, sức khỏe yếu, vì vậy không tránh khỏi thiếu sót, tồn tại trong tổ chức, hoạt động và quản lý CLB. Cơ sở vật chất tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu, mặt bằng hẹp khó phát triển các môn thể thao mới. Một số hội viên gia nhập CLB chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động do CLB tổ chức. Do tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên số lượng hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao giảm dần, nhất là thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, bi-a, tổ tôm, văn nghệ. Số lượng hội viên tham gia hoạt động tại CLB đồng bình quân song do thiếu nhân lực nên công tác hậu cần phục vụ, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và tư vấn, chăm sóc sức khỏe hội viên đôi khi còn bất cập.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, CLB Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng", đoàn kết nội bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, tiếp tục xây dựng CLB phát triển bền vững, chăm sóc đời sống tinh thần cho hội viên. Cán bộ, hội viên CLB Lê Quý Đôn quyết tâm xây dựng CLB thực sự là ngôi nhà chung, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, hội viên, gần bó với Đảng bộ và nhân dân, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN VĂN SƠN

(Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Đôn)

Phát huy truyền thống "Tuổi cao gương sáng"

Dân ta có câu "Giờ càng già càng cay", không ít hội viên CLB Lê Quý Đôn với vốn tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín sau khi nghỉ công tác vẫn tiếp tục tham gia và có những đóng góp trong các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa thể thao, phát triển kinh tế, xứng với truyền thống "Tuổi cao gương sáng".

Bác Trần Văn Tuyên, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin về địa phương nhiều năm làm bí thư chi bộ. Bác là một bí thư chi bộ giỏi đã cùng chi ủy, chi bộ và bà con nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng tổ dân phố thành khu dân cư văn hóa, mặt trận và các đoàn thể hoạt động nền nếp, văn minh, đậm đà tình nghĩa phố phường, hòa hợp ý Đảng lòng dân. Bác Phạm Minh Đức cũng nguyên là lãnh đạo ngành Văn hóa tỉnh nhà, lúc về hưu lại là lúc "phát lộ" thực sự đóng góp, cống hiến mang dấu ấn cá nhân trên nhiều lĩnh vực lịch sử, văn hóa dân gian địa phương. "Đất và người Thái Bình" mà bác là đồng tác giả được coi là pho từ điển cho ai muốn tìm hiểu về quê hương Thái Bình. Bác cũng góp phần xứng đáng vào làm chủ Thái Bình, nhiều nơi tìm đến nhờ làm lịch sử truyền thống, góp phần quảng bá những giá trị lịch sử văn hóa cách mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, của tỉnh, qua các lễ hội. Nhà văn Đức Hậu về nghỉ vẫn miệt mài sáng tác, ngày càng có nhiều truyện ngắn hay, đặc sắc cho đời, điển hình như "Khúc già biệt", "Người đàn bà âm ảnh"...

Bác Nguyễn Thị Phương bước vào tuổi 80 được mọi người



Sinh hoạt tại Câu lạc bộ Lê Quý Đôn, các hội viên được rèn luyện sức khỏe qua nhiều hoạt động bổ ích.

biết đến bởi việc làm từ thiện. Từ kinh nghiệm "Hũ gạo kháng chiến", nay trong hòa bình bác khởi xướng đã trở thành phong trào phụ nữ nhiều tổ dân phố có hộp, hòm nhân đạo, tiết kiệm chặt chiu từng đồng để mỗi dịp 6 tháng, 1 năm dành dụm làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo.

Với người cao tuổi, sức khỏe là vốn quý nhất. CLB Lê Quý Đôn là cái nôi của phong trào

tập luyện Thái cực trường sinh đạo. Các bác Vũ Xuân Chiêm (Thiểm), Bùi Đình Duyệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang Ngô Văn Lũ, bác Tưởng Viết Hùng và các bác trong ban huấn luyện còn đi xuống các huyện, thành phố, các phường, xã tập huấn, xây dựng phong trào ở khắp các địa phương, lời cuốn hàng nghìn người theo tập, được UNESCO Thái cực trường sinh đạo ghi

nhận là địa phương có phong trào mạnh trong cả nước.

Trong CLB có không ít bác vẫn say sưa làm kinh tế, bác Lại Hữu Miến là một điển hình. Vốn là thầy giáo, mang cái chữ lên cao nguyên đá Hà Giang rồi làm cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về hưu, bác cùng vợ con đầu tư làm kinh tế. Gặp thời mở cửa, kinh tế thị trường bung

ra, tự học, đúc rút kinh nghiệm và được bạn bè giúp sức, bác và gia đình xây dựng hai trang trại ở xã Trọng Quan (Đông Hưng) và xã Vũ Hòa (Kiến Xương) nuôi lợn, vịt trời, gà sao, hươu... Riêng trang trại ở xã Vũ Hòa nuôi gia công lợn cho đối tác nước ngoài. Bác Miến nhắm tính năm nay trang trại mang lại cho gia đình bảy, tám trăm triệu đồng, tạo việc làm cho vài chục lao động ngay tại địa phương. Nhớ về quê hương thứ hai - gần bó với sự nghiệp "trồng người", bác cùng người thân, bạn bè Hà Giang đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở sản xuất gạch tuynel phục vụ bà con miền núi cao.

Tận dụng lợi thế hội viên giàu kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, công tác trong hệ thống chính trị, không ít hội viên CLB vẫn tích cực tham gia công tác, đóng góp với phong trào địa phương. Bác Nguyễn Hồng Thương (Chưông) vừa làm bí thư chi bộ vừa tích cực tổng kết, viết bài chuyên sâu về công tác tổ chức - cán bộ từ kinh nghiệm, thực tiễn của Thái Bình những năm qua và hiện nay.

Những gương sáng nêu trên chỉ là vài nét phác họa về truyền thống "Tuổi cao gương sáng" của cán bộ, hội viên CLB Lê Quý Đôn để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong CLB còn rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến nữa. Mong rằng, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CLB tiếp tục có sự phát triển, là mái nhà chung để cán bộ, hội viên tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng CLB ngày càng vững mạnh, quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

NGUYỄN BÁ CƠN

(Câu lạc bộ Lê Quý Đôn)

Bạn đến thăm ta

Bạn đến thăm ta Thái Bình quê lúa
Ngắm cánh cò buồng gió xuống ngọn tre
Nghe sáo diều gieo khúc nhạc đồng quê
Ngắm sông lúa vỗ về vành nón trắng
Bạn đến thăm ta ngắm sông Trà đầy nắng.

Lấp lánh vàng sóng chỗ nặng phù sa
Ngó lúa đôi bờ xanh muốt ấm lòng ta
Bạn đến thăm ta ngắm biển biếc bao la
Chiều buông xuống thuyền về đầy ắp cá
Phiên chợ Gù em gái hồng đôi má
Sạp cá đầy đơn đã nụ cười tươi.

Cơn gió nồm nâng ánh trăng chơi với
Vầng cầu hát chào mời từ làng Khuốc
Điệu trống quân từ bao đời quen thuộc
Nâng bàn chân ta bước tới chiếu chèo.

Đẹp biết bao những cô gái yêu kiều
Ngày làm ruộng trời trong veo giọng hát
Ao bạc màu dưới mưa dầm nắng gắt
Tới chiếu chèo vịn cầu hát đứng lên.

Em thành nòng tiên thành cô Tấm dịu hiền
Đón khách quý từ mọi miền đất nước
Ly rượu nếp với tấm lòng sau trước
Âm tình người quê lúa Thái Bình ơi!

LẠI HỮU MIẾN

Tuổi cao gương sáng giấc mơ hoa

Vào sáu mươi xuân mới chớm già
Xem chúng phong độ vẫn hào hoa
Cầu lông, thái cực đang sung sức
Ra biển còn bơi vượt các bà.

Vào tuổi bảy mươi đã thắm già
Chân chồn, gối mỏi, mắt sinh hoa
Giọng quen, nhớ nhớ, thường nhắm mắt
Tai điếc đôi khi miệng ấm à.

Tám chín mươi xuân thượng thọ mà
Cuộc đời chìm nổi trước phong ba
Vững tay chèo lái không khinh suất
Giữ trọn lời nguyện với mẹ cha.

Nay được tôn vinh, được tặng quà
Tuổi cao gương sáng giấc mơ hoa
Mừng ngày quốc tế người cao tuổi
Đảng tin, dân mến: phúc - lộc - hòa!

PHẠM TÂM

Nhớ biển cồn Vành

Ồi! Biển cồn Vành xanh bát ngát
Thông reo mừng đón khách muôn nơi
Nơi đây hội ngộ bao thi hùng
Sắc nước hương quê lẫn đất trời.

Lớp lớp sóng xô làn nước biếc
Muôn hồng ngàn tia nhấp nhô bơi
Bóng bẽn lờ sóng nước xô nghiêng ngã
Thanh thân tâm hồn trước biển khơi.

QUẬN QUYẾN



Ảnh: ĐÀO QUYẾN